

Tiền thuế

Tiền thuế tại Nhật Bản được chia thành thuế quốc gia và thuế địa phương (thuế tỉnh và thuế thành phố). Người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản cũng có nghĩa vụ nộp các khoản thuế này để sử dụng cho nhiều dịch vụ công cộng bao gồm phúc lợi, giáo dục và xử lý chất thải. Ở thành phố Yachiyo có đánh thuế và thu các loại thuế như phần trăm bình quân và phần trăm thu nhập, thuế ô tô hạng nhẹ và thuế tài sản cố định.

1. Phần trăm bình quân và Phần trăm thu nhập

Phần trăm bình quân và phần trăm thu nhập được chia thành hai loại: phần trăm bình quân và phần trăm thu nhập đối với cá nhân và phần trăm bình quân và phần trăm thu nhập đối với pháp nhân như công ty.

Phần trăm bình quân và phần trăm thu nhập cá nhân là thuế phải đóng ở thành phố, làng xã và thị trấn nơi cư trú vào ngày 1 tháng 1 năm tiếp theo, và được tính trên thu nhập của năm trước. Tiền thuế của Phần trăm bình quân và Phần trăm thu nhập là tổng của **phần trăm thu nhập** dựa trên thu nhập và khấu trừ của năm trước đó, và **phần trăm bình quân** được tính ngang nhau đối với những người có mức độ thu nhập nhất định.

Thu nhập là số tiền còn lại sau khi lấy thu nhập trừ đi khoản khấu trừ thu nhập từ lương, khoản khấu trừ lương hưu nhà nước hoặc các kinh phí cần thiết khác.

◇Phương pháp tính phần trăm bình quân và phần trăm thu nhập

Phần trăm bình quân = thuế cư dân thành phố 3.500 yên, thuế cư dân tỉnh 1.500 yên

Phần trăm thu nhập = (Thu nhập - Khoản khấu trừ thu nhập) x 10% (6% thuế cư dân thành phố, 4% thuế cư dân tỉnh) - Khấu trừ thuế

◇Những người không bị đánh thuế phần trăm bình quân lẫn phần trăm thu nhập

(1) Người đang nhận hỗ trợ sinh hoạt theo quy định của Luật trợ cấp công cộng

(2) Người khuyết tật, góa phụ, cha mẹ đơn thân vợ và trẻ vị thành niên có tổng thu nhập trong năm trước đó là dưới 1,35 triệu yên

(3) Những người thuộc cách tính sau đây

- Nếu không có người thân phụ thuộc:

Tổng thu nhập \leq 415.000 yên

- Nếu có người thân phụ thuộc:

Tổng thu nhập \leq 315.000 yên x (Vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc cùng chung sống

+1) + 289.000 yên

◇Người không bị đánh thuế phần trăm thu nhập

- Nếu không có người thân phụ thuộc:

Tổng thu nhập \leq 450.000 yên

- Nếu có người thân phụ thuộc:

Tổng thu nhập \leq 350.000 yên x (Vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc cùng chung sống

+1) + 420.000 yên

◇Yêu cầu đối với vợ/chồng và đối tượng khấu trừ phụ thuộc

Tổng thu nhập phải dưới 480.000 yên

Lưu ý: Vợ/chồng và người phụ thuộc phải chia sẻ trách nhiệm kinh tế với người nộp thuế.

Cách thực hiện thủ tục khi nuôi dưỡng người thân sống ở nước ngoài

Nếu nuôi dưỡng người thân sống ở nước ngoài, khi kê khai thuế hoặc điều chỉnh cuối năm, bạn có nghĩa vụ phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến người thân, giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền và bản dịch sang tiếng Nhật của các giấy tờ này

"Giấy tờ quan hệ người thân" là giấy tờ có ghi họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh và mối quan hệ của người thân nuôi dưỡng, chẳng hạn như giấy khai sinh tại địa phương. "Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền"* là giấy tờ chứng minh đã thực hiện chuyển tiền từ Nhật Bản sang nước ngoài, chẳng hạn như giấy chứng nhận chuyển tiền của ngân hàng.

* Trong trường hợp có nhiều người thân sống ở nước ngoài, cần phải có giấy tờ liên quan đến việc chuyển tiền cho từng người thân sống tại nước ngoài để áp dụng khẩu trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

2. Thuế tài sản cố định và thuế quy hoạch đô thị

◇Thuế tài sản cố định

Thuế này được áp dụng đối với những người đang sở hữu đất đai, nhà cửa hoặc tài sản khấu hao (gọi chung là "tài sản cố định") tính đến ngày 1 tháng 1 hàng năm.

◇Thuế quy hoạch đô thị

Thuế này được áp dụng đối với những người đang sở hữu đất đai hoặc nhà cửa trong khu vực đô thị hóa tính đến ngày 1 tháng 1 hàng năm.

◇Thuế suất

Thuế suất của thuế tài sản cố định là 1,4%, thuế suất của thuế quy hoạch đô thị là 0,3%.

◇Tiền thuế

Là số tiền sau khi đã nhân thuế suất với số tiền tiêu chuẩn đánh thuế dựa trên giá trị tài sản cố định

◇Chế độ kiểm tra công khai

Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm cho đến ngày kỳ hạn đầu tiên nộp thuế tài sản cố định của năm đó, bạn có thể so sánh khoản định giá đất đai và nhà cửa của bạn với đất đai và nhà cửa của người khác.

◇Chế độ xem

Bạn có thể kiểm tra giá trị ước tính và thông tin khác có liên quan đến tài sản của chính bạn. Người thuê bất động sản cũng có thể kiểm tra nội dung thuế của các phần thuộc đối tượng của hợp đồng thuê trong cả năm.

3. Thuế ô tô hạng nhẹ

Thuế này áp dụng đối với những người đang sở hữu hoặc sử dụng xe đạp máy, ô tô hạng nhẹ, ô tô đặc thù loại nhỏ, xe hai bánh hạng nhẹ hoặc xe mô tô loại nhỏ trong thành phố tính đến ngày 1 tháng 4.

◇Thuế suất

- Xe đạp máy loại 1 (50cc trở xuống)/loại 2 loại "Otsu" (90cc trở xuống) : --- 2.000 yên
- Xe đạp máy loại 2 loại "Ko" (125cc trở xuống) : --- 2.400 yên
- Xe ô tô nhỏ : --- 3.700 yên
- Xe hai bánh hạng nhẹ (trên 125cc đến 250cc) : --- 3.600 yên
- Xe mô tô loại nhỏ (trên 250cc) : --- 6.000 yên
- Xe bốn bánh hạng nhẹ dùng để chở khách cho cá nhân : --- 10.800 yên

Lưu ý: 1. Ngoài các loại trên còn có loại xe ô tô đặc thù loại nhỏ, xe bốn bánh hạng nhẹ dùng để chở hàng cho cá nhân, v.v...

2. Mức thuế suất nêu trên là mức thuế suất tiêu chuẩn. Có trường hợp mức thuế nặng hơn hoặc mức thuế suất nhẹ hơn tùy thuộc vào loại xe.

◇Loại xe có thể đăng ký, hủy đăng ký và thay đổi tại Tòa thị chính:

Xe đạp máy loại 1 (50cc trở xuống), xe ô tô nhỏ, xe đạp máy loại 2 loại "Otsu" (90cc trở xuống), xe đạp máy loại 2 loại "Ko" (125cc trở xuống), ô tô đặc thù loại nhỏ (dùng trong canh tác nông nghiệp, v.v...)

◇Những thứ cần thiết khi làm thủ tục đăng ký

☛ Mua mới: Giấy chứng nhận mua bán xe, giấy chứng minh nhân dân

☛ Chuyển quyền sở hữu: Đơn xin hủy đăng ký, giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu và giấy chứng minh nhân dân

◇ Những thứ cần thiết khi làm thủ tục hủy đăng ký

Biển số xe, giấy chứng nhận cấp biển số xe và giấy chứng minh nhân dân

◇ Nếu chuyển đi ra ngoài thành phố nhưng vẫn giữ quyền sở hữu xe

Nếu bạn được cấp biển số xe ở thành phố Yachiyo, bạn cần phải làm thủ tục hủy đăng ký (trả lại số Thành phố Yachiyo). Ngoài ra, thủ tục thay đổi địa chỉ và các thủ tục tương tự khác cho xe ô tô hạng nhẹ bốn bánh, xe hai bánh hạng nhẹ (trên 125cc đến 250cc) và xe mô tô loại nhỏ (trên 250cc) phải được thực hiện tại các địa điểm sau:

☛ Xe ô tô hạng nhẹ bốn bánh

Chi nhánh Narashino, Văn phòng Chiba, Hiệp hội kiểm tra xe ô tô hạng nhẹ

〒276-0040 8-10 Midorigaoka Nishi, Thành phố Yachiyo ☎050-3816-3115

☛ Xe hai bánh trên 125cc

Văn phòng đăng kiểm xe Narashino

〒274-0063 8-57-1 Narashinodai, Funabashi-shi ☎050-5540-2024

4. Xin giấy chứng nhận thuế

Khi xin giấy chứng nhận thuế, vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (về nguyên tắc là có dán ảnh). Có một số giấy tờ không thể cấp tại văn phòng chi nhánh và văn phòng liên lạc, vì vậy hãy kiểm tra bảng dưới đây trước khi xin cấp.

Chứng nhận nộp thuế <Ban nộp thuế>

Giấy chứng nhận		Nơi xin	Những thứ cần thiết	Lệ phí
Thuế cư dân thành phố và thuế cư dân tỉnh		Tòa thị chính Văn phòng chi nhánh Văn phòng liên lạc	A: Nếu người nộp thuế hoặc người thân trong cùng hộ gia đình xin cấp: - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin B: Nếu người được ủy quyền xin cấp (ngoại trừ người thân trong cùng hộ gia đình): - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin và giấy ủy quyền C: Trường hợp công ty, tổ chức nộp đơn Chứng minh nhân thân, con dấu của người đại diện hoặc giấy ủy quyền của người nộp đơn Lưu ý: Nếu xin giấy chứng nhận của xe ô tô hạng nhẹ để tiếp tục sử dụng thì không cần những giấy tờ ghi trên.	300 yên
Thuế tài sản cố định Thuế quy hoạch đô thị				Miễn phí
Thuế xe ô tô hạng nhẹ	Đề tiếp tục sử dụng			300 yên
Ngoài những điều ghi trên				
Thuế thành phố của pháp nhân		Tòa thị chính	Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn, con dấu của người đại diện hoặc giấy ủy quyền	300 yên
Giấy chứng nhận nộp thuế địa phương liên quan đến xử phạt nộp trễ (đơn xin chứng nhận công ích, v.v...)				

Giấy chứng nhận thuế cư dân thành phố <Ban thuế cư dân thành phố>

Giấy chứng nhận	Nơi xin	Những thứ cần thiết	Lệ phí
-----------------	---------	---------------------	--------

Giấy chứng nhận thu nhập và thuế Giấy chứng nhận thu nhập Giấy chứng nhận thuế Giấy miễn thuế		Tòa thị chính Văn phòng chi nhánh Văn phòng liên lạc	A. Nếu người nộp thuế hoặc người thân trong cùng hộ gia đình xin cấp: - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin B. Nếu người được ủy quyền xin cấp (ngoại trừ người thân trong cùng hộ gia đình): - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin và giấy ủy quyền Lưu ý: Nếu xin cấp giấy chứng nhận địa điểm của pháp nhân thì không cần những giấy tờ ghi trên.	300 yên
Giấy chứng nhận địa điểm của pháp nhân	Đề đăng ký xe ô tô hạng nhẹ	Tòa thị chính		Miễn phí
	Ngoài những điều ghi trên			300 yên

Giấy chứng nhận thuế tài sản cố định <Ban thuế tài sản>.

Giấy chứng nhận	Nơi xin	Những thứ cần thiết	Lệ phí
Giấy chứng nhận đánh giá tài sản Giấy chứng nhận ước tính thuế Giấy chứng nhận nội dung ghi trong sổ thuế Giấy chứng nhận tài sản cố định Giấy chứng nhận thuế Bản sao Sổ đăng ký bất động sản	Tòa thị chính Văn phòng chi nhánh Văn phòng liên lạc	A. Nếu người nộp thuế hoặc người thân trong cùng hộ gia đình xin cấp: - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin B. Nếu người thuê đất hoặc người thuê nhà xin cấp: - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin và bản sao hợp đồng cho thuê C. Nếu người thừa kế xin cấp: - Chứng minh nhân dân của người thừa kế đăng ký, giấy tờ chứng minh sự thật người được thừa kế đã qua đời và chứng minh mối quan hệ thừa kế (bản sao sổ hộ khẩu, v.v...) D. Nếu chủ sở hữu kể từ sau ngày đánh giá tài sản xin cấp: Chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin; giấy chứng nhận nội dung đăng ký có thể xác nhận việc chuyển quyền sở hữu; hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ tương đương khác (trong trường hợp giấy tờ thông tin đăng ký có được từ dịch vụ thông tin đăng ký trực tuyến thì phải có ghi số tham chiếu và ngày cấp [số tham chiếu phải được cấp trong vòng 100 ngày gần nhất và chưa được sử dụng]) E. Nếu người trúng thầu xin cấp: Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin; Giấy thông báo thời hạn nộp tiền và Danh mục đấu giá (chỉ được cấp nếu mục nói trên được liệt kê trong danh mục) có thể xác nhận đấu giá thành công F. Nếu người yêu cầu bán đấu giá xin cấp - Giấy chứng minh nhân dân của người nộp đơn xin; toàn bộ giấy tờ yêu cầu bán đấu giá bất động sản ☆ Nếu người được ủy quyền (ngoại trừ A đến F ghi trên) xin cấp: - Ngoài giấy tờ cần thiết cho ABCDEF còn cần	300 yên

		<p>thêm giấy ủy quyền (trường hợp là pháp nhân thì phải có đóng dấu người đại diện) Lưu ý: Nếu xin cấp tại văn phòng chi nhánh hoặc văn phòng liên lạc thì giấy chứng nhận sẽ được cấp 2 hoặc 3 ngày sau đó.</p>	
--	--	---	--

5. Về thuế thu nhập

Thuế thu nhập (thuế quốc gia) áp dụng đối với những người có thu nhập trong 1 năm từ tháng 1 đến tháng 12.

Trường hợp người có thu nhập từ tiền lương làm việc trong công ty, v.v... thì thuế thu nhập được trừ vào tiền lương hàng tháng. Tất cả những người lao động khác cần phải nộp tờ khai thuế cho Văn phòng thuế. Phải thực hiện thủ tục ở nơi sau đây:

Văn phòng thuế Chiba Nishi

〒262-8502 1-520 Takeishi-cho, Hanamigawa-ku, Chiba-shi ☎043-274-2111

6. Tư vấn về thuế

Theo nguyên tắc, thuế thành phố phải được nộp trong thời hạn nộp thuế, nhưng có thể có một số trường hợp gặp khó khăn trong việc nộp thuế đúng thời hạn trong một khoảng thời gian nhất định, vì các lý do bất khả kháng như bị bệnh, thất nghiệp, công ty ngừng hoạt động kinh doanh, v.v...

Đối với những người không thể nộp thuế thành phố trước thời hạn, thành phố sẽ đưa ra các tư vấn hỗ trợ, chẳng hạn như lập kế hoạch nộp thuế tương ứng với lý do, v.v... Người có nguyện vọng tư vấn vui lòng đến quầy tiếp nhận của Ban thuế vụ hoặc liên hệ qua điện thoại